

ĐỜI CON THUỘC VỀ CHÚA

1

Maria, SLE
11.23

Đời con nay thuộc về Chúa, thuộc về Chúa Chúa
oi. Con nguyện mến yêu Ngài dâng lên Ngài, này là
lý trí, này là ý chí, này là tự do của con.
Con nguyện trở nên tông đồ của Chúa, con đặt đời
con, trong bàn tay tình yêu của Ngài.

Imprimatur: 26/9/24 tại TGP Sài Gòn. ĐGM Giuse Bùi Công Trác



Tải về PDF



1_ Con đặt đời con trong bàn tay Chúa, để ngày
 2_ Con đặt đời con trong vòng tay Chúa, để dù
 3_ Gia nghiệp đời con chính Ngài lay Chúa, chẳng còn
 4_ Con là chi đâu chi là hạt cát thật mỏng



mai khi trời nắng lên, đời con ngập tràn hạnh
 cho sóng đời phủ vây, lòng con chẳng còn sợ
 chi thỏa lòng ước mong, vì Chúa là nguồn ân
 mạnh giữa biển sóng xô, Ngài vẫn chọn gọi tên



phúc. Con ở trong Chúa Chúa ở trong con, đời
 hã. Xin Ngài đưa dân, nắm chặt tay con, diu
 phúc. Con nguyện dâng Chúa tất cả của con, để
 con. Chúa gọi mời con tiếng gọi tình yêu, gọi



con nên một với Chúa, trở sinh hoa trái bốn mùa.
 đưa qua miền u tối, về nơi ánh sáng diệu huyền.
 con chỉ còn mình Chúa, tình con vẹn nghĩa câu thể.
 con trở thành nhân chứng trở nên men muối giữa đời.

Imprimatur: 26/9/24 tại TGP Sài Gòn. ĐGM Giuse Bùi Công Trác

Sheet đời Con Thuộc Về Chúa, file .PDF

"Đời con nay thuộc về Chúa thuộc về Chúa Chúa ơi"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet đời Con Thuộc Về Chúa của tác giả Sr. Maria, SLE đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: đời Con Thuộc Về Chúa
- Tác giả: Sr. Maria, SLE
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/18412-doi-con-thuoc-ve-chua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com